

Ano ang dapat mong malaman tungkol sa

PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PrEP)

ANO ANG PrEP?

Ang Pre-exposure prophylaxis (PrEP) ay isang tableta na iniinom isang beses, isang araw, at kung iniinom ayon sa inireseta, ay pumipigil sa iyo na magkaroon ng HIV. Ang PrEP ay maaaring nasa uri ng mga tabletas o iniksiyon. Pinipigilan ng PrEP ang isang taong negatibo sa HIV na makakuha ng HIV mula sa isang sekswal na kapartner o gumagamit ng iniksiyon sa droga na positibo sa HIV.



PAANO GUMAGANA ANG PrEP?



Tinatarget ng HIV ang iyong imyun sistem na tumutulong sa iyong katawan na labanan ang bayrus.

Gumagana ang PrEP na lumikha ng mga kalasag na humahadlang sa HIV mula sa pag-atake sa iyong malusog na mga selula. Kung hindi iniinom ang PrEP ayon sa inireseta at dapat na tuloy-tuloy ang pag-inom nito, hindi ito magiging kasing epektibo.

ANO PA ANG DAPAT KONG MALAMAN?

Kakailanganin mong magpa-HIV test bago simulan ang PrEP. Habang ikaw ay nasa PrEP, kakailanganin mong magpatingin sa isang medikal probayder para sa mga regular na pag-check-up o ulitin ang mga pagsusuri sa HIV/STI, na mga pagsusuri sa laboratoryo at mga refill na inireseta.



Ano ang dapat mong malaman tungkol sa

PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PrEP)

TAMA BA ANG PrEP SA AKIN?

Lubos na binabawasan ng PrEP ang panganib na magkaroon ng HIV mula sa pakikipagtalik kapag ginawa ayon sa inireseta. Maaari ding gamitin ang PrEP habang iniinom din ang gamot para sa gender affirming hormone therapy. Kung ikaw ay palaging nag-aalala tungkol sa HIV manyaring tanungin ang iyong doktor kung ang PrEP ay maaaring tama para sa iyo.



MAKIPAGUGNAYAN
sa iyong mga
probayder tungkol
sa iyong sekswal
na kalusugan



MATUTO PA

Para sa isang apoyntment upang makipagkita sa isang PrEP Navigator, tumawag sa **562.570.4396** o mag-text sa **562.964.5369**

longbeach.gov/HIVcare

MGA PROGRAMA NG PAGTULONG

Ang Kagawaran ng Kalusugan ay nag-aalok ng mga programang tulong sa PrEP para sa mga maaaring mangailangan ng tulong sa pagbabayad para sa PrEP o walang insyurans o kulang sa insyurans. Matuto pa sa **longbeach.gov/HIVcare**.